

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ ทวีทุกช่อง	เสด็จฯเปิดอาคารโรงงานผลิตยาวิ่งลิต -เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" โรงงานผลิตยาวิ่งลิต 1 ณ องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เดลินิวส์ คอลัมน์กอซชิป การเมือง ข่าวสด	การควบคุมบุหรี่ -กล่าวถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ที่มีนโยบายไม่รับของฝากและไม่ให้ทำป้ายต้อนรับระหว่างลงพื้นที่ จน ปปช.มีหนังสือชี้แจง ยกย่องให้เป็นต้นแบบการสร้างค่านิยมที่ดี และยังได้รับรางวัลผลงานโดดเด่นด้านควบคุมการบริโภคยาสูบ "World No Tobacco Day Award 2016" จากองค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นผลจากความเข้มแข็งในการสู้กับบุหรี่ ยาสูบ ยาเส้น ที่เป็นภัยเงียบในสังคมไทยมานาน โดยรออยู่ว่า ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ จะออกเมื่อไหร่ และขอให้ช่วยเอาจริงเอาจังกับสิ่งนี้ที่สูบในที่สาธารณะด้วย -เสนอข่าว นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผอ.สมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวถึงกรณีกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ "ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค" เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 ว่า ไทยมีกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ซื้อมันฝรั่งอยู่แล้ว หากมีการบังคับใช้จริงจัง ก็ไม่มีความจำเป็นต้องออกมาตรการสุดโต่งเรื่องซองเรียบ ที่มีปัญหาเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเครื่องหมายการค้า รวมถึงซองที่เหมือนกันหมดจะสร้างความสับสน ทำให้คนซื้อและร้านค้าไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ มาตรการนี้สวนทางกับค่านิยมสัญญาของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและปกป้องธุรกิจขนาดเล็ก จึงขอเรียกร้องให้กรม. สนช. ทบทวนความจำเป็นการออกมาตรการดังกล่าว
มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์	คัดเลือกเลขาธิการ สปสช. -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวถึงกรณีกระแสวิจารณ์การคัดเลือกเลขาธิการ สปสช. คนใหม่ ว่ามีการลือกสเปก และอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน ว่า ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแล้ว และเรื่องยังไม่ส่งกลับมากระทรวง จึงได้มีการสอบถามความคืบหน้า เนื่องจากจะต้องคัดเลือกเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ในวันที่ 6 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากภายในสัปดาห์นี้ไม่มีข้อยุติ คาดว่าอาจต้องเลื่อนการประชุมบอร์ดสปสช.ในวันที่ 6 มิ.ย.นี้ ออกไป
คมชัดลึก มติชน ไทยรัฐ บางกอกโพสต์ ASTVผู้จัดการออนไลน์	คำตอบแทนพีฟอร์พี -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว กำลังให้ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. และ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ.ตรวจสอบและทำรายงานเสนอว่า มีโรงพยาบาลใดที่ค้างจ่ายเงินคำตอบแทน เพราะสาเหตุใด ยอมรับว่าการแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่องยังไม่เบ็ดเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลต้องให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงรุกในการหาทุนเข้าโรงพยาบาลด้วย เพราะเงินที่ สปสช. ส่งให้ไม่เพียงพอ ด้าน นพ.ดุลวิทย์ ตปนิยากร ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี กล่าวว่า รพ.ค้างจ่ายคำตอบแทนพีฟอร์พีให้แก่บุคลากร ตั้งแต่ปี 2557 จำนวน 3 เดือน ปี 2558 จ่ายอีก 3 เดือน ส่วนปี 2559 ยังไม่มีการจ่ายคำตอบแทน ขณะนี้กำลังทำเรื่องขออนุมัติวงเงินจากเงินบำรุงของรพ. เพื่อนำมาจ่ายคำตอบแทนพีฟอร์พี ปี 2559 จำนวน 6 เดือน เดือนละ 2 ล้านบาท รวม 12 ล้านบาท คาดว่าน่าจะจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ แต่เบื้องต้น คณะกรรมการบริหารรพ.สรุปว่าอาจจะจ่ายเพียง 4 เดือนก่อน เพราะต้องนำไปจ่ายส่วนอื่นๆ ด้วย สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ได้รับเงินเหมาจ่ายรายหัวลดลง จากเดิมเคยได้ประมาณ 90 กว่าล้านบาท ปีนี้ได้รับเพียง 73 ล้านบาท ถือว่าขาดสภาพคล่องระดับ 1 หากจ่ายคำตอบแทนพีฟอร์พีทั้งหมด จะกลายเป็นขาดสภาพคล่องระดับ 7 เหมือนรพ.โพธาราม และ รพ.พระนั่งเกล้า
ไทยโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์ ASTVผู้จัดการ	ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมโฆษณาสำหรับเด็ก -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า จากการนำทีมประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 69 ณ อาคารองค์การสหประชาชาติ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา หนึ่งในหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากประเทศสมาชิกคือ โฆษณาการมารถา ทารกและเด็กเล็ก ซึ่งองค์การ

สื่อ	ประเด็นข่าว
ออนไลน์	<p>อนามัยโลกแนะนำให้ประเทศออกกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาดที่ไม่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์นมผสม อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก รวมถึงเครื่องดื่มจนถึง 3 ปี ครอบคลุมตั้งแต่การโฆษณา ลด แลก แจก แถม ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมโดยตัวแทนบริษัท และการส่งเสริมการตลาดผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ</p> <p>ทางด้าน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ข้อเสนอขององค์การอนามัยโลก เป็นการตอกย้ำว่าร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ..... ที่กระทรวงสาธารณสุขผลักดันอยู่ เพื่อคุ้มครองเด็กไทยให้มีโอกาสได้กินนมแม่ โดยไม่ถูกแทรกแซงจากการส่งเสริมการตลาดของบริษัทนมผสมนั้น มีเนื้อหาสอดคล้องตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น โดยเด็กที่กินนมแม่นาน 6 เดือนหรือมากกว่า จะมีเขavnปัญญาด้านภาษามากกว่า 10.2 จุด และเขavnปัญญาด้านการปฏิบัติมากกว่า 6.2 จุด เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่ และผลการศึกษาเด็กคลอดก่อนกำหนด 300 คน เมื่ออายุ 7-8 ปี พบว่าเด็กได้รับนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดจะมี IQ สูงกว่า 8.3 เมื่อเปรียบเทียบกับทารกที่กินนมผสม</p> <p>ทางด้าน น.ส.นิศาชล เศรษฐโกศล หัวหน้าโครงการวิจัยนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ภายใต้สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ เปิดเผยข้อมูลวารสารการแพทย์ The Lancet และองค์การยูนิเซฟ ระบุว่า การกินนมแม่จะช่วยป้องกันการตายของเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ได้ถึง 800,000 คนทั่วโลกต่อปี ป้องกันเด็กไทยตายได้ 260 คนในแต่ละปี และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพปีละกว่า 200 ล้านบาท องค์การยูนิเซฟสนับสนุนให้ภาครัฐออกกฎหมายตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกให้เร็วที่สุด เพื่อให้แม่ได้รับข้อมูลการให้อาหารลูกที่ถูกต้องและเหมาะสม</p>
นสพ.ทุกฉบับ	<p>พระธัมมชโยอาพาธ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายแพทย์สภา กล่าวว่า ที่ประชุมแพทยสภาเห็นชอบในการส่งแพทย์กลางเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอาการอาพาธของพระธัมมชโย โดยจะส่งแพทย์ 5 คน จากตัวแทนแพทยสภา 2 คนและ 3 คน จากแพทย์สาขาโลหิตวิทยา สาขาระบบทางเดินหายใจ ปอดและหัวใจ สาขาศัลยกรรม หลอดเลือด และแพทย์เกี่ยวกับรังสีวิทยา ทั้งนี้ จะต้องมึหนังสือคำยินยอมจากพระธัมมชโยว่าอนุญาตให้แพทย์สภาตรวจสอบ และสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ โดยจะทำหนังสือถึงพระธัมมชโยวันนี้ (2 มิ.ย.) สำหรับคุณสมบัติของแพทย์ที่จะไปร่วมกับตรวจสอบนั้น จะต้องไม่มีประวัติรักชอบเกลียด หรือเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายมาก่อน รวมถึงไม่อนุญาตให้ดีเอสไอเข้าร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความไว้วางใจทั้ง 2 ฝ่าย คาดว่าจะสามารถเดินทางเข้าไปตรวจอาการอาพาธของพระธัมมชโยได้ ในปลายสัปดาห์หน้า</p> <p>นอกจากนี้ ที่ประชุมแพทยสภา ยังมีมติพิจารณาตามที่ดีเอสไอร้องขอตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ของรพ.ค่ายภานุรังษี โดยจะเชิญ พ.ท.นพ.สิริพงศ์ พัฒนธนาวิสุทธิ รองผอ.รพ.ค่ายภานุรังษี ที่ออกไปรับรองแพทย์มาสอบถามข้อเท็จจริง ซึ่งต้องแยกระหว่างความผิดที่ได้รับกับผู้บังคับบัญชา กับข้อเท็จจริงในการออกใบรับรองแพทย์ โดยจะมีการตรวจทานประวัติอาการอาพาธ กับข้อมูลในสหเวชวิทยาศลินิก คาดว่าจะนำเข้าคณะอนุกรรมการด้านจริยธรรมตรวจสอบภายใน 2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือนเพื่อให้ได้ข้อสรุปเร็วที่สุด</p>
มติชนออนไลน์ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง3 ข่าวสด	<p>อย.สุ่มตรวจน้ำส้มและปลาดิบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวในโลกออนไลน์เกี่ยวกับปลาดิบย้อมสี อย.ได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำส้มและปลาดิบ ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยในส่วนของปลาดิบ ได้เก็บตัวอย่างจากร้านอาหาร 6 แห่ง จำนวน 6 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาสีสังเคราะห์ และเชื้อโรคอาหารเป็นพิษปรากฏว่า ไม่พบสีสังเคราะห์แต่อย่างใด แต่บอกไม่ได้ว่าเป็นสารโปรตีนตามธรรมชาติในเนื้อปลาหรือไม่ เพราะตรวจหาจำเพาะสีสังเคราะห์เท่านั้น ส่วนเชื้อโรค คาดว่าจะทราบผลได้ภายในสัปดาห์หน้า</p> <p>สำหรับน้ำส้มบรรจุขวด พบใส่สีเกินเกณฑ์ 1 ตัวอย่าง และวัตถุกันเสียเกินเกณฑ์ 1 ตัวอย่าง แนะนำผู้บริโภคเลือกซื้อน้ำส้มที่มีฉลาก หากเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในร้าน รถเข็นหรือแผงลอย ซึ่งไม่ต้องมีการแสดงฉลาก ให้สังเกตสัญลักษณ์ พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยตรงจากผู้ขาย</p> <p>โดยการตรวจปลาดิบครั้งนี้ ได้ประสานไปเคสที่มีการโพสต์ว่า กินปลาดิบร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังที่แชร์ในโลกออนไลน์ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่ และสุ่มสำรวจตามร้านอาหารชื่อดังในห้างสรรพสินค้าแทน</p> <p>-เสนอข่าว นางวันทนี วัฒนะ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า กทม.ได้กำชับให้สำนักอนามัยและสำนักงานเขต ทั้ง 50</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เขต ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้า และรถเข็นขายน้ำส้มคั้นและน้ำผลไม้ชนิดอื่นๆ อย่างเข้มงวดว่ามีสิ่งปนเปื้อนหรือไม่ รวมทั้งให้ตรวจสอบสถานที่ผลิตว่าดำเนินการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสุขลักษณะหรือไม่ หากไม่ได้มาตรฐาน จะดำเนินการตามกฎหมาย
<p>แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2561-2565 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานประมาณ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ มหาดไทย แรงงาน อุตสาหกรรม คลัง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 10 จังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคเอกชน อาทิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิและสถาบันวิชาการ ร่วมให้ความคิดเห็น 120 คน</p> <p>ร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี รองรับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเป้าหมายใน 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา กาญจนบุรี เชียงราย หนองคาย นครพนม และนราธิวาส ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรม 13 ประเภทการค้า การลงทุน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสาธารณสุขมีความซับซ้อนขึ้น เช่น ปัญหา การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว อาจส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งการจัดบริการสุขภาพเพื่อรองรับแรงงานทั้งชาวไทยและต่างด้าว โดยคาดว่าจะมีแรงงานต่างด้าวทั้งหมดทะเบียนและไม่จดทะเบียนทำงานในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 615,000 คน ทั้งนี้ สธ.จะรวบรวมความคิดเห็นไปปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>นวัตกรรมลิโอแทรปกำจัดยุง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชาติ มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า นักวิจัยของกรมฯ ได้พัฒนานวัตกรรมกับดักไข่ยุงลิโอแทรป (Leo-Trap) มีหลักการทำงาน คือ ใช้สารสกัดจากหอยลายที่ยุงชอบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สารดึงดูดยุงให้บินเข้ามาในกับดัก ซึ่งออกแบบคล้ายโถงสี่เหลี่ยมและดำ มีฝาให้เกิดร่มเงา นำไปทดสอบในสภาพธรรมชาติ พบว่า กับดักสีดำที่มีฝาสูง ภายในมีซีโอไลต์กำจัดลูกน้ำยุงลาย สามารถดึงดูดยุงเข้ามาติดกับดักและวางไข่มากที่สุด ถ้าใช้กับดัก 1 สัปดาห์ จะช่วยกำจัดลูกน้ำยุงได้ประมาณ 500 ตัว แม่ยุง 1 ตัว จะวางไข่ได้ 300-500 ฟอง จึงสามารถตัดวงจรการเกิดโรคที่นำโดยยุงลายได้ ทั้งนี้ นวัตกรรม "กับดักไข่ยุงลิโอแทรป" อยู่ระหว่างยื่นขอจดนวัตกรรมไทยเพื่อนำไปผลิตในระดับอุตสาหกรรม ให้ประชาชนซื้อหามาใช้ได้เอง</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 5</p>	<p>สสอ.อบรมผู้ประกอบการ "คลินิกเสริมความงาม"</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดอบรมผู้ประกอบการผู้ดำเนินการสถานพยาบาลเสริมความงาม ในเขตกทม. พนักงานเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายจากส่วนกลาง/เขต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตปริมณฑล รวมประมาณ 200 คน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมาย 2 ฉบับอย่างเคร่งครัด คือ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และกฎหมายควบคุมยา เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง วัตถุเสพติด เครื่องมือแพทย์ ที่ใช้ในการให้บริการในคลินิก ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ ออย. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่ได้มาตรฐานสมประโยชน์</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>กรมอนามัยยกระดับร้านอาหารไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จพร้อมมอบป้าย Clean Food Good Taste Plus ยกย่องเชิดชูเกียรติแบบร้านอาหารไทยอย่างปลอดภัย สุขภาพดีปี 2559 เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความสำเร็จของการพัฒนาร้านอาหาร ให้ได้มาตรฐานเป็นต้นแบบ และยกย่องโดยมอบป้าย CFGT แก่ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารพัฒนาและยกระดับจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ภัยสุขภาพที่เกิดจากขยะ</p> <p>-เสนอบทความ ของกรมควบคุมโรค เรื่อง ภัยสุขภาพที่เกิดจากขยะ โรคจากสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดภัยต่อสุขภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สัปดาห์วิจารณ์	หรือโรคต่างๆ ตามมา ได้แก่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคจากการติดเชื้อ โรคภูมิแพ้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ และอาเจียน เกิดจากกลิ่นเน่าเหม็น และโรคมะเร็ง สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปอยู่ใกล้บริเวณบ่อขยะหรือทำงานเกี่ยวกับขยะ ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำ สวมหน้ากากอนามัย เสื้อแขนยาว ถุงมือยาง หมวก และแว่นตา เพื่อลดการสัมผัสสารพิษผ่านผิวหนัง และควรล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจับวัตถุในพื้นที่ หากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์
สยามรัฐ	<p>ร้อยเอ็ดเดินหน้าโรดแมปกำจัดขยะ</p> <p>-เสนอข่าว นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมการจัดทำโรดแมปกำจัดขยะมูลฝอยกว่า 9 หมื่นตัน ของ จ.ร้อยเอ็ด โดยจะมีโครงการ คือ 1.โครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ 2.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 3.โครงการร้อยเอ็ดปลอดภัย ร่วมแรงร่วมใจกำจัดขยะอันตราย 4.โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ และ 5.โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด</p>
ไทยโพสต์	<p>โครงการเด็กไทยแก้มใส</p> <p>-เสนอบทความว่า โครงการเด็กไทยแก้มใส เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. ร่วมกับองค์กรภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปฏิบัติในการพัฒนาอาหารกลางวันและภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชนในระยะยาว จากช่วงปีที่ 1(พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี</p> <p>สำหรับในช่วงที่ 2 (พ.ศ.2558-2560) สสส.โดยสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ จับมือกับสถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (สอส.) ร่วมกับสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล กรมอนามัย กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้าฯนักโภชนาการขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดการคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียน ตั้งเป้าให้โรงเรียนในโครงการจาก 544 โรงเรียนได้รับการพัฒนา ต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสของชุมชน 250 แห่ง ที่สามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการน้อมนำพระราชดำริและโปรแกรม Thai School Lunch รวมทั้งการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการไปลงมือทำงานเชิงรุกอย่างจริงจัง ไปยังโรงเรียนใกล้เคียงมากขึ้น เพื่อขยายผลออกไปทั่วประเทศ สำหรับรุ่นที่ 1 สมัครงานมาแล้วจำนวน 122 โรงเรียน ครอบคลุมขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก ทั้งสังกัดสพฐ.อปท.และกทม.และจะเปิดรับรุ่น 2 ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.dekthaikamsai.com</p>
แนวหน้า คอลัมน์: สก๊อปแนวหน้า	<p>เวชนครแห่งสมุนไพรม</p> <p>-เสนอสก๊อป นเรศ ดำรงชัย” ผู้อำนวยการTCELS ลงนามความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง TCELS, จ.ปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อสร้าง “เวชนครแห่งสมุนไพรม” ให้เป็นศูนย์บริการการแพทย์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ ทำให้เป็น “เมืองสุขภาพ” และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เบื้องต้นจะจัดงาน Life Sciences & Bio Investment Asia 2016 พร้อมเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดสุขภาพไทย-กัมพูชา” ให้มีการนำเสนอบริการทางการแพทย์ไทย และวิทยาการเวชศาสตร์ป้องกัน ที่ศูนย์แสดงสินค้ากัมพูชา ถือเป็นโอกาสสำคัญที่สมุนไพรมไทยจะก้าวไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาที่กำลังมองหา “พันธมิตร” เชื่อมโยงงานวิจัยด้านสมุนไพรมและพัฒนาการแพทย์องค์รวม</p> <p>รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาสมุนไพรม และได้รับมาตรฐานการผลิตยา GMP/PICs ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีความเข้มงวดของสหภาพยุโรป ถือเป็นกรายกระดับมาตรฐานการผลิตยา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับอีกด้วย อีกไม่กี่เดือนนับจากนี้ “ศาสตร์แห่งสมุนไพรมไทย” จะขยายไปสู่ จ.พระตะบอง และเสียมเรียบของกัมพูชา โดยมี “อภัยภูเบศรเวชนคร” เป็นโมเดล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดอะเนชั่น	<p>จัดประชุมเชื่อดื้อยา</p> <p>-เสนอข่าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเรื่องการรักษาเชื่อดื้อยาต้านจุลชีพ โดยเรียกร้องให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเชื่อดื้อยา สำหรับประชาชนทั่วไปไม่ต้องตื่นตระหนกกับข่าวซูเปอร์บั๊กในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อเหล่านี้ยังสามารถรักษาได้</p>
ข่าวสด	<p>ลดพุง ลดโรค</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สุปรีตา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการสสส. เปิดตัวโครงการ “ลดพุง ลดโรค ชีวิตใหม่ภายใน 60 วัน” พร้อมจัดทำแอปพลิเคชัน 60 DAY BEST OF ME ได้นำแนวคิดการลดน้ำหนักด้วย 3อ. คือ ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และควบคุมอารมณ์ มาประยุกต์ใช้</p>
ไทยโพสต์	<p>แนวทางดูแลผู้สูงอายุระยะยาว</p> <p>-เสนอข่าว สภา กทม. ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวตามนโยบายรัฐบาล เดินหน้าจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ กทม. มีหลักสำคัญในเบื้องต้น คือ การพัฒนาและขยายระบบบริการ โดยมีผู้จัดการ Care Manager ได้แก่ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ช่วยเหลือดูแล ที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเชิงรุกในพื้นที่</p>
สยามรัฐ	<p>บูรณาการควบคุมโรค</p> <p>-เสนอข่าว อบจ.ลำปาง ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลง เข้าดูงานด้านการสาธารณสุข และร่วมเสวนาให้หัวข้อ การบูรณาการในการควบคุมโรค และมีการนำเสนอชุมชนเข้มแข็ง ด้านการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกในพื้นที่</p>
แนวหน้า	<p>ไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าฯบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานประกาศสงครามเอาชนะโรคไขเลือดออก โดย สสจ.บึงกาฬ ได้จัดทำโครงการระดับจังหวัดเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไขเลือดออก ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ เพื่อลดอัตราป่วย และไม่ให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไขเลือดออกในพื้นที่ จ.บึงกาฬ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไขเลือดออก</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>-เสนอข่าว นายภักดิ์ ทวีพัฒน์ ผู้ว่าฯพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเคาะประตูบ้าน เชิญชวนชาวพังงารณรงค์ 3 เก็บ 5 ส. เพื่อป้องกัน 3 โรค โดยเริ่มต้นขบวน โดยมี อสม.นักเรียน บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว นายพยงค์ บินฮารุน รองนายกเทศมนตรีต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง จัดทำแผนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไขเลือดออกในชุมชนเขตเทศบาลตำบลเชิงเนิน โดยรณรงค์ให้ชาวบ้านทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในช่วงที่มีฝนตกชุก พื้นที่ที่มีน้ำขัง และได้แจกทรายอะเบท พร้อมฉีดพ่นยากำจัดยุงลายตามชุมชนต่างๆ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นพ.สสจ.สมุทรปราการ แจ้งว่า เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงฟรี จนถึง 31 ก.ค.นี้</p>
มติชน	<p>ลงนามจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการ สพฉ. ร่วมกับ นายทรงยศ เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว พร้อมผู้บริหารเทศบาลจำนวน 16 แห่ง และผู้บริหาร อบต. 49 แห่งในพื้นที่ จ.สระแก้ว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ที่อบจ.สระแก้ว เพื่อการบูรณาการงานแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ 4 คัน ไว้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>วันเท้าปุกโลก</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ปัญญา สุริยจามร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธ ปีติกส์ รพ.พระมงกุฎฯ กล่าวถึงโรคเท้าปุก ว่า ส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นในเด็กทารก เป็นความผิดปกติของเนื้อเยื่อเส้นเอ็นกระดูกที่บริเวณเท้าสั้นหรือหดรั้ง ทำให้เท้าและข้อเท้าผิดรูป ลักษณะปลายเท้าบิดเข้าหากัน พบร่วมได้ในกลุ่มที่มีความผิดปกติของเนื้อเยื่อ เช่น กลุ่มข้ออึดค้าง หรือมีความผิดปกติทางระบบประสาท เป็นโรคที่สามารถรักษาได้ โดย Prof.Ignacio Ponseti ชาว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สเปน นักฟิสิกส์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูก รพ.มหาวิทยาลัยไอโอวาและคลินิก ประเทศสหรัฐ ได้ค้นพบวิธีการรักษาที่เรียกว่า Ponseti Method มี 4 ขั้นตอนหลัก เป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าให้ผลดี ส่วนประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่รองรับค่าใช้จ่ายการรักษาดังกล่าวทั้งหมด</p> <p>เพื่อเป็นการระลึกถึง Prof. Ignacio Ponseti จึงได้กำหนดให้วันที่ 3 มิ.ย.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิด เป็น "วันเท้าปุกโลก" พร้อมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายช่วยเหลือ และแนะนำการดูแลภาวะเท้าปุกเพื่อให้การรักษาดีขึ้น</p>
New)108	<p>เดนมาร์กเตรียมถอดคนข้ามเพศออกจากผู้ป่วยทางจิต</p> <p>-เสนอข่าว เดนมาร์กมีมติถอดคนข้ามเพศออกจากการเป็นผู้ป่วยทางจิต มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2560 ด้านองค์การนิรโทษกรรมสากลกล่าวว่า เดนมาร์กจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียกร้องสิทธิให้แก่กลุ่มคนข้ามเพศ</p>
ผู้จัดการรายวัน 360	<p>เตือนภัยยาปลอม</p> <p>-เสนอข่าว สาวชาวต่างชาติป่วยเป็นมะเร็งปลายจมูก กลัวแพทย์รักษาและจะเกิดเป็นแผลเป็น เลยซื้อยาสมุนไพรปลอมมารักษาเอง ชื่อยา black salve ซึ่งไม่ได้รับการรับรองจากอย.สหรัฐฯ มีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนัง หลังแพทย์เอาเนื้อออกเกิดเป็นหลุมลึกผิวหนังปลายจมูกหายไป ขอเตือนอย่าหลงซื้อยามารักษาเอง</p>

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

